

**ปฏิทินการปฏิบัติงาน**  
**โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนราธิวาส**

ลำดับ	วัน เดือน ปี	กิจกรรม
1	2 เม.ย. 2564	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานงบประมาณ (สงป.) กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับคู่มือการเสนอโครงการเงินกู้ รอบใหม่เพื่อเตรียมแผนและประสานจังหวัดจัดเตรียมโครงการ
2	5 - 23 เม.ย. 2564	<b>หน่วยงานของรัฐในจังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด</b> - จัดทำข้อเสนอโครงการและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามแบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์ที่กำหนด - จัดส่งเอกสารโครงการให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ภายในวันศุกร์ที่ 23 เม.ย. 2564
3	24 - 26 เม.ย. 2564	- จังหวัดรวบรวมข้อเสนอโครงการ ตรวจสอบเอกสาร และคัดกรองโครงการ ตามแบบฟอร์มหลักเกณฑ์ที่กำหนด (Check List) - จังหวัดจัดส่งเอกสารโครงการให้กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6 (CBO) จังหวัดยะลา ตรวจสอบความถูกต้อง/ให้คำปรึกษาแนะนำ
4	27 เม.ย. - 31 พ.ค. 2564	กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6 (CBO) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอโครงการ
5	1 - 10 มิ.ย. 2564	- จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบโครงการ ( <u>วันที่ 8 มิ.ย. 2564</u> ) - จังหวัดประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก คกก.ขับเคลื่อนไทยฯ นำข้อมูลเข้าระบบ eMENSCR
6	8 - 20 มิ.ย. 2564	- จังหวัดนำเสนอผลการประชุมพิจารณากลับกรองโครงการของจังหวัดนราธิวาสต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ( <b>พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล</b> ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ - จังหวัดรวบรวมโครงการที่ผ่านการพิจารณาของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดขับเคลื่อนไทยฯ ให้กระทรวงมหาดไทยนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ( <b>พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา</b> ) พิจารณาต่อไป
7	21 - 30 มิ.ย. 2564	- กระทรวงมหาดไทยรวบรวมโครงการที่ผ่านการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอให้ สศช. - สศช. พิจารณาตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการกลับกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณากลับกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - สศช./คณะกรรมการกลับกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป - สศช. และ มท. แจ้งผลการอนุมัติโครงการให้จังหวัด - สงป. โอนจัดสรรงบประมาณ
8	1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564	จังหวัดดำเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ
9	31 ธ.ค. 2564	เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ